

Chi Tran

Thánh Don Bosco và con chó

Khi nhìn con thú thông minh rập khuôn như các thánh thì là một chuyện lạ lùng. Sách Chuyện Các Thánh dạy rằng những câu chuyện về những hành động khác thường của các thánh đi với đức mến loài thú. Đức ngài Thiên Chúa ban cho các ngài một mối quan hệ lạ lùng với các loài thú là để lôi kéo con người đến với Ngài khi họ kinh ngạc trước những điều kỳ diệu mà Chúa đã tỏ ra giữa các thánh và các thú cưng.

Sau đây chúng tôi xin kể ba trường hợp như vậy - chuyện thánh Gioan Bosco với con chó bí mật tên Grigio, chuyện thánh Giuse Cupertino với con chim sặc cánh vàng, và chuyện linh mục Phaolô thành Moll và những con chim thông tin viên nhiều màu sắc.

Thánh Gioan Bosco và con chó bí mật Grigio đã bị bỏ rơi trong nhiều trường hợp. Trong cuộc đời của thánh Don Bosco có những giai đoạn lạ lùng mà đáng ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của con chó "Grigio" một con chó xám không lông bắt đầu xuất hiện vào những lúc thánh nhân gặp nguy hiểm rồi ít năm sau biến mất khi nguy hiểm không còn nữa. Con chó này không đòi ăn, không tìm nơi trú ẩn; nó hung dữ như một con chó sói nhưng lại không thù ghét người hi vọng lành như một con chiên đi với các cậu bé trong Nhà Nguyễn Oratory, và thánh Bosco đã đặt cho nó cái tên là Grigio – "con chó lông xám."

Don Bosco một đêm đi ngang qua một khu vực đông dân nằm gần thị trấn Valdocco. Bên bờ một hàng cây núp sau những bụi cây rậm rạp để những bụi rậm ra ám ảnh khách bộ hành. Bà Margaret Bosco, mẹ của ngài, rất lo lắng vì ngài phải đi chui trong bóng đêm. Thánh Bosco vội vã đi qua hàng rào dây nhà trong thị trấn thì một con chó không lông xuất hiện và đi bên cạnh ngài.

Thốt nhiên thì ngài rất sợ hãi khi nhìn thấy con vật có vẻ thân thiện nên ngài chấp nhận cho nó đi ngang hành với ngài và đi tiếp đến Nhà Nguyễn. Khi tìm kiếm thì con vật quay trở lại đường cũ và chui vào một hút trong đêm đen. Thế đó rồi đi, mỗi khi Don Bosco phải ra ngoài ban đêm, thì con chó lại xuất hiện và sẽ theo cậu tiếp đi như vậy.

Mỗi lần thánh Bosco đi ngang qua một khu vực heo lánh của thành phố thì lại thấy con chó đi ngang đó đi ngài.

Một đêm nọ, ngài nhện thây có hai tên khờ nghi bám sát chân ngài. Don Bosco bèn băng qua đường ngỗng né tránh chúng thì ai tên này cũng liến băng qua theo ngài. Nhưng khi Don Bosco quyết định nhốt lại bên kia đường thì hai tên này đã nhẩy tới nắm lấy ngài. Chúng lấy áo choàng trùm lên đầu và nhét giầy vào miệng ngài. Don Bosco cố sức vẫy vùng để thoát khỏi tay chúng và kêu cứu nhưng vô ích. Bỗng chó c, Grigio xuất hiện gầm gừ dữ tợn và xông thẳng vào chúng. Grigio nhẩy bổ vào tên cầm áo choàng khiến tên này phẫn bực áo ra, cầm tên thứ hai và vọt ngã nó xuống đất. Tên thứ nhất tìm đường tuột thoát nhưng Grigio phóng theo, vọt nó xuống bùn, đè chân lên ngực c cố hai và gầm gừ rít hung dữ. Hai tên vội năn nỉ Don Bosco: "Xin ngài giúp nó lại cho chúng tôi nhé!" Ngài đáp: "Tao sẽ giúp nó lại nếu chúng mày đừng tao yên, không được phá rối công việc của tao nữa". "Vâng, chúng tôi xin hứa bắt cả đi u gì... nhưng xin ngài giúp đỡ nó lại!" Don Bosco nói, "Grigio, lại đây con" con chó vâng lời lập tức, trong khi hai tên bắt lấy ngỗng quá sợ hãi đã vội vã tháo chạy nhẩy bay.

Một đêm khác, trên đường về nhà, Don Bosco bắt một con nhện nấp sau bụi cây rút súng bắn ngài hai phát liên tiếp. Tên bắn nhện nhẩy vọt thì khó lòng mà trốn thoát hai phát. Rồi tên bắt lấy ngỗng vọt súng xuống và xông vào ngài. Nhưng đúng lúc ấy, Grigio bí mật xuất hiện nhẩy bổ vào và vọt tên kia xuống đất, lôi nó đi một quãng đường thì gầm gừ dữ tợn. Rồi khi con chó thẫn nó ra thì tên bắt lấy ngỗng bắt chực trói chột, và một lần nữa con chó tiến chân Don Bosco đến tận cửa nhà. Một lần khác, con chó bí mật đã cứu ngài thoát khỏi tay cầm một băng đảng côn đồ. Don Bosco vừa tới một khúc đường vắng thì ngài nghe có tiếng chân nhện đi theo sau. Ngài vội quay lại thì thấy tên kia giầy cao một cây gậy tiến công ngài. Don Bosco xông ngay vọt có tiếng là chạy nhanh nhẩy tên kia còn chạy nhanh hơn và đã bắt kịp ngài. Đây là lúc phẫn nhanh tay hành động. Don Bosco tung cho y một cú đấm mạnh nhẩy trói giáng khiến nó té nhào xuống đất. Tiếng rên đau đớn của nó đã khiến một tên bắn nhện nấp sau các bụi rậm chung quanh xuất hiện. Tên cầm đầu cầm gậy gục, lúc ấy tình thế trở nên nguy ngập cho Don Bosco. Một lần nữa đúng lúc quyết định nhốt súng của tên cầm con Grigio vọt ngẩng. Nó chạy vòng quanh Don Bosco vừa nhe hai hàm răng nhện hoét đáng sợ vừa hung dữ gầm gừ khiến bắn nhện vô lý hết đầu này đến đầu khác quay đầu chạy trốn thoát thân.

Một đêm nọ, thay vì tháp tùng Don Bosco, Grigio nhốt định ngăn không cho ngài ra đi. Nó nắm chặn ngang cửa phòng, và khi Don Bosco định nhẩy nó sang một bên thì nó gầm ghè có ý kháng cự lại. Thân mật Don Bosco thây thây bèn nói: "John, đừng đi con ạ, nếu con không nghe lời mình thì ít nhất con cũng nên nghe con chó này; nó biết nhuần hần con đó." Don Bosco đành chịu thua, và chỉ 15 phút sau thì một ông hàng xóm đến cho ngài biết rằng ông ta vừa nghe tiếng động của hai tên lấy manh tính chuyển trốn công ngài.

Một buổi chiều khác, sau bữa cơm tối con chó vào phòng giặt ủi của bắn nhện mà Don Bosco đem về nuôi dạy trong Nhà Nguyện của ngài. Chúng vây quanh con Grigio nghếch ngếch, đầu thì vểnh, em khác thì kéo tai, miệng đưa nhẩy khác còn cố gắng lên tiếng nó nài. Nhưng nó chỉ nhìn lũ trẻ vểnh đôi mắt hiện lãnh và sau cùng thì bắn nhện nhẩy đưa nó vào phòng ăn trong khi Don

Bosco đang còn dùng cơm. Thấy nó, ngài liền nói "Ô kìa, Grigio, con độn đây có chuyện gì vậy?" Grigio tiến lên gần ngài, ghé đầu vào bàn ăn và ngoe nguẩy vẩy đuôi. "Con có muốn ăn gì không, Grigio? Muốn miếng phó-mát hay muốn tô cháo bột?" Không, nó không muốn ăn gì cả. Don Bosco bèn nói "Vậy thì nếu con không muốn gì cả, thì về nhà mà đi ngủ đi." Grigio nhìn ngài một hồi lâu rồi nó chạy ra ngoài. Không ai biết lý do tại sao con Grigio bột trốn đi thăm ngài, nhưng ta thấy rõ tánh hiền lành và đức thánh tình của "con chó lông" này nhưng lại rất hung dữ trong nhũn truồng ng háp đở bở o vớ cho thánh Don Bosco.

Liền chót mà Don Bosco gặp con Grigio một đêm nọ là tại thị trấn Castelnovo. Ngài đang đi tới Murialdo độn Moncucco và trở về thì tại độn. Ngài phải đi ngang qua ruộng nông trại và hai vớ n nhỏ có chó đở canh chớ ng. Ngài nghĩ thỏ m trong bớ ng: "Phải chi có con Grigio ở đây, thì đở khỏ biể t mớ y". Khi ngài vớ a đở c nguyễ n nhỏ vớ y, thì bớ ng nhiên con Grigio xuể t hiể n tở vớ mớ ng rỏ nhỏ khi gặp mớ t bớ n thân, vớ a vớ y đuôi vớ a tháp tùng ông chỏ cớ a mình suể t quẩ đở đở ng. Đêm đó quỏ là may phớ c cho ngài vì hai con chó liể n trong nông trại mà ngài đi ngang qua xông ra tở n công thầy trò Don Bosco, nhưng con Grigio chớ ng trở hỏ t sớ c mãnh liể t khiể n hai con chó kia cớ p đuôi chớ y mớ t. Khi Don Bosco độn nhà ngớ i bớ n, thì tở t cớ đở u ngớ c nhiên trở m trở khen con chó đở p và tở hỏ i không hiể u Don Bosco đã tìm đở c nó ở đở u. Khi mớ i ngớ i ngớ i vào bàn ăn thì con Grigio nớ m sát cớ nh bàn, nhưng khi Don Bosco đở ng lên đi tìm mớ t cái gì cho nó ăn thì không còn thấy nó đở u nớ a. Thấy vậy, đó là liể n chót ngớ i ta trông thấy Grigio.

Bớ n thù đở ch cớ a Don Bosco sau nhũn liể n thỏ t bớ i không thỏ hẩ m hỏ i đở c ngài đã bớ cuể c, và tở đó trở đi không còn ai trông thấy con vớ t bớ o vớ bí mớ t cớ a ngài đở u nớ a. Vậy làm sao cớ t nghĩa đở c sớ xuể t hiể n bớ t thỏ n đúng lúc và hành vi cớ a con "Grigio", con chó mà ngớ i ta tở ng là chó hoang bớ thỏ t liể c. Làm sao cớ t nghĩa đở c con chó xuể t hiể n mớ t cách bí mớ t không phải mớ t liể n mà nhũn liể n và đúng lúc đở c u mớ ng sớ ng cớ a Cha John Bosco? Phải chăng con Grigio là mớ t thiên thỏ n liể y hình đở ng cớ a một con chó? Hay nó chỏ là mớ t con chó đở c Chúa bí mớ t hỏ ng độn đở bở o vớ cho Don Bosco? Nhưng làm sao cớ t nghĩa đở c nhỏ ng sớ xuể t hiể n cớ a nó ở đở u đở u? Tuy vậy ta có thỏ tin chỏ c mớ t đở u: Thiên Chúa ở cùng vớ i thánh John Bosco vì ngài đã hoàn toàn hiể n dâng đở i mình đở phớ ng sớ Chúa, và qua liể i cớ u bớ u cớ a ngài Chúa đã thỏ c hiể n nhưng phép liể khỏ tở ng tở ng nớ i, đở ngài làm tở m gớ ng sáng cho tở t cớ nhỏ ng đở a trở côi cút nghèo hèn độn Nhà Nguyễ n mà ngài đã thiể t liể p đở làm mớ t nớ i nớ ng tở a thiên cung cho chúng.

[Tài liệu trên đây trích trong tác phẩm tuyển tập về cha F.A. Forbes nhan đề là "St John Bosco" nhà xuất bản Tan Books, 2000.]
